

## สรุปการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)

ครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

**1. เรื่อง การจัดทำแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ :** ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานการจัดทำ (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 รวมทั้ง กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**2. เรื่อง (ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และการกำหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และการจัดสรรงบประมาณแก่กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... :** ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และการกำหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และการจัดสรรงบประมาณแก่กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... โดยมอบฝ่ายเลขานุการนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาและดำเนินการต่อไป

**3.\* เรื่อง (ร่าง) ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทาง การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. .... :** ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... โดยให้มีการปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา

**4.\* เรื่อง (ร่าง) ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ :** ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โดยมอบฝ่ายเลขานุการปรับปรุงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม และให้ดำเนินการต่อไป

**5.\* เรื่อง การขอรับรองวิทยฐานะตามกฎกระทรวงการขอให้อำนาจและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา เอกชน พ.ศ. 2558 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม :** ที่ประชุมเห็นชอบผลการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ว่ามีระดับคุณภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การรับรอง ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐานและสามารถประสาทปริญญาบัตรในระดับชั้นและสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนได้ ดังนี้

1. ให้การรับรองวิทยฐานะระดับหลักสูตร จำนวน 15 หลักสูตร จากจำนวน 17 หลักสูตร ที่สถาบันจัดการเรียนการสอน เนื่องจากมีผลการดำเนินการด้านการกำกับมาตรฐานอยู่ในระดับผ่านและผลการดำเนินการในตัวเองดีขึ้นอยู่ในระดับดีขึ้น

2. ให้การรับรองวิทยฐานะระดับสถาบัน เนื่องจากวิทยาลัยได้ปรับปรุงผลการดำเนินงานในแต่ละหลักสูตรด้านการกำกับมาตรฐานอยู่ในระดับผ่านและผลการดำเนินงานในตัวเองดีขึ้นอยู่ในระดับดีขึ้น จำนวน 15 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของหลักสูตรที่ได้รับการพิจารณารับรองวิทยฐานะ โดยดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (improvement plan) 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านนโยบาย 2) ด้านบริหารการเงินและธรรมาภิบาล 3) ด้านหลักสูตร 4) ด้านอาจารย์ 5) ด้านนักศึกษา 6) ด้านกายภาพ และ 7) ด้านการพัฒนาคุณภาพ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ให้จัดทำคำแนะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ว่ามีระดับคุณภาพและมาตรฐาน



ตามหลักเกณฑ์การรับรอง ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถ  
 ประสาทปริญญาบัตร ในระดับชั้นและสาขาวิชาที่ได้รับการรับรองให้จัดการเรียนการสอนได้โดยมีระยะเวลา 5 ปี  
 ต่อไป

**6.\* เรื่อง การขอขยายเวลาการใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล :** ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาการใช้  
 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 42 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 30  
 หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 12 หลักสูตร ต่อไปอีก 1 ปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2560  
 ตามความเห็นของคณะกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา

**7.\* เรื่อง การขอขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  
 คริสเตียน :** ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยคริสเตียน ตามความเห็นของ  
 คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน 8 ราย (ขยายเวลาสำหรับนักศึกษา ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสถานะ  
 รักษาสภาพนักศึกษา จำนวน 3 คน และขยายเวลาย้อนหลังให้กับนักศึกษา ซึ่งปัจจุบันได้รับอนุมัติให้สำเร็จ  
 การศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 คน)

**8.\* เรื่อง การขอขยายเวลาการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยบูรพา :** ที่ประชุมเห็นชอบการขอ  
 ขยายเวลาการศึกษาของนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสถานะรักษาสถานภาพนิสิต จำนวน 3 ราย  
 ตามความเห็นของคณะกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา

**9. \* เรื่อง การพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (หลักสูตร  
 ใหม่ พ.ศ. 2561) (ศุนย์พัทยา) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรณีใช้อาจารย์ซ้ำ :** ที่ประชุมไม่เห็นชอบให้  
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) (ศุนย์พัทยา)  
 ใช้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 5 คน ซ้ำกับหลักสูตรอื่น และเห็นควรให้ส่งคืนหลักสูตรดังกล่าวเพื่อให้  
 มหาวิทยาลัยจัดหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไม่ซ้ำกับหลักสูตรอื่นและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ซึ่งจะต้องแสดงถึง  
 ความพร้อมด้านบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน ตามความเห็นของคณะกรรมการด้านมาตรฐานการ  
 อุดมศึกษา

ทั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 พ.ศ. 2558 ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า “ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัติ  
 นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือ  
 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สิ้นสุด”

**10. \* เรื่อง การพิจารณาชื่อปริญญาหลักสูตรการจัดการองค์การสมัยใหม่มหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
 2562) ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม :** ที่ประชุมไม่เห็นชอบให้ใช้ชื่อปริญญาการจัดการองค์การสมัยใหม่มหาบัณฑิต  
 เนื่องจากไม่สอดคล้องตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 แต่มี  
 ข้อเสนอแนะให้ใช้ชื่อปริญญาเป็น การจัดการมหาบัณฑิต โดยระบุชื่อสาขาวิชาเป็นการจัดการองค์การสมัยใหม่  
 เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ตามความเห็นของคณะกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา

**11. \* เรื่อง การขอใช้ชื่อปริญญาของหลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ  
 การ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :** ที่ประชุมเห็นชอบการใช้ชื่อ  
 ปริญญา “ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร์บัณฑิต (Bachelor of Arts and Science)” ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ตามความเห็นของคณะกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา



**12.\* เรื่อง การขอรับรองวิทยฐานะตามกฎหมายกระทรวงการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต :** ที่ประชุมเห็นชอบผลการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ว่ามีระดับคุณภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การรับรองซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถประสาทปริญญาบัตรในระดับชั้นและสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนได้ ดังนี้

1. ให้การรับรองวิทยฐานะระดับหลักสูตร จำนวน 21 หลักสูตร จากจำนวน 28 หลักสูตร ที่สถาบันจัดการเรียนการสอน เนื่องจากมีผลการดำเนินการด้านการกำกับมาตรฐานอยู่ในระดับผ่าน และผลการดำเนินการในตัวบ่งชี้อื่นอยู่ในระดับดีขึ้น และรับรองแบบมีเงื่อนไข จำนวน 2 หลักสูตร เนื่องจากมีผลการประเมินในองค์รวมทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับพอใช้ ทั้งนี้ ไม่พิจารณา 5 หลักสูตร เนื่องจากงดรับนิสิตและจะดำเนินการปิดหลักสูตรอย่างสมบูรณ์ภายหลังจากไม่มีนิสิตคงค้าง

2. ให้การรับรองวิทยฐานะระดับสถาบัน เนื่องจากมีผลการดำเนินงานระดับหลักสูตรด้านการกำกับมาตรฐานอยู่ในระดับผ่าน และผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้อื่นอยู่ในระดับดีขึ้น จำนวน 21 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 91.30 ของหลักสูตรที่ขอพิจารณารับรองวิทยฐานะ และมหาวิทยาลัยมีมาตรฐาน ดังนี้ 1) มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ และ 2) มาตรฐานด้านการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

-----

เรื่องที่ 1 - 2 เป็นการพิจารณาโดยการใช้หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เรื่องที่ 3 - 12 เป็นการพิจารณาโดยการใช้หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

